

## ๒. กระบวนการบริการซ่อมบำรุง

ลำดับ	ผลผลิต/บริการ	หน่วยงาน เจ้าภาพหลัก	ข้อมูล	ชั้นความลับ	ชนิดข้อมูล กระดาษ/อิเล็กทรอนิกส์/อื่นๆ	ชื่อระบบงาน	เจ้าของข้อมูล ระบบงาน	ความถี่ การปรับปรุง
๑	การจัดทำแผนซ่อมประจำปี	แผน/ประมาณการช่าง	แผนซ่อมฯ		กระดาษ,อิเล็กทรอนิกส์	กระบวนการจัดทำแผน ซ่อมประจำปี	กองแผน กรม.รฐท.สส	
๒	การวางแผนการซ่อมตามแผน	แผน/ประมาณการช่าง	งาน		กระดาษ,อิเล็กทรอนิกส์	กระบวนการวางแผนการ ซ่อมตามแผน	กองแผน กรม.รฐท.สส	
๓	การวางแผนการซ่อมฉุกเฉิน	แผน/ประมาณการช่าง	งาน		กระดาษ,อิเล็กทรอนิกส์	กระบวนการวางแผนการ ซ่อมฉุกเฉิน	กองแผน กรม.รฐท.สส	
๔	การออกแบบ	ออกแผน	งาน		กระดาษ,อิเล็กทรอนิกส์	กระบวนการออกแบบ	กองแผน กรม.รฐท.สส	
๕	การจัดหาวัสดุ	พัสดุช่าง	งาน		กระดาษ,อิเล็กทรอนิกส์	กระบวนการจัดหาพัสดุ	กองแผน กรม.รฐท.สส	
๖	การกำกับซ่อม	กำกับซ่อมสร้าง	งาน		กระดาษ,อิเล็กทรอนิกส์	กระบวนการกำกับ ซ่อม	กองโรงงาน กรม.รฐท.สส.	
๗	การจัดแผนการซ่อม	จัดแผนงาน	งาน		กระดาษ,อิเล็กทรอนิกส์	กระบวนการจัดแผนงานซ่อม	กองโรงงาน กรม.รฐท.สส.	
๘	การควบคุมคุณภาพการซ่อมทำ	ควบคุมคุณภาพ	งาน		กระดาษ,อิเล็กทรอนิกส์	การควบคุมคุณภาพการ ซ่อมทำ	กองโรงงาน กรม.รฐท.สส.	
๙	การซ่อมสาขากลจักร	รง.เครื่องกล	งาน		กระดาษ,อิเล็กทรอนิกส์	กระบวนการซ่อมสาขา จักร	กองโรงงาน กรม.รฐท.สส.	
๑๐	การซ่อมสาขาเรือเหล็ก	รง.เรือเหล็ก	งาน		กระดาษ,อิเล็กทรอนิกส์	กระบวนการซ่อมสาขาเรือ เหล็ก	กองโรงงาน กรม.รฐท.สส.	
๑๑	การซ่อมสาขาไฟฟ้า	รง.ไฟฟ้า	งาน		กระดาษ,อิเล็กทรอนิกส์	กระบวนการซ่อมสาขาไฟฟ้า	กองโรงงาน กรม.รฐท.สส.	
๑๒	การคลังพัสดุ	พัสดุช่าง	งาน		กระดาษ,อิเล็กทรอนิกส์	กระบวนการคลังพัสดุ	กองแผนการช่าง กรม.รฐท.สส.	
๑๓	การซ่อมสาขาเรือไม้และบริการ	รง.เรือไม้	งาน		กระดาษ,อิเล็กทรอนิกส์	กระบวนการซ่อมสาขาเรือ ไม้และบริการ	กองโรงงาน กรม.รฐท.สส.	

## ๒. กระบวนการบริการซ่อมบำรุง

ลำดับ	ผลผลิต/บริการ	ผู้ใช้อุปกรณ์						ตัวชี้วัด	แหล่งที่มา	ระยะ สั้น/ยาว	ระดับความ สำคัญ	ผู้จัดเก็บ	ความถี่ ของงาน	ผู้วิเคราะห์	การนำไปใช้	หมายเหตุ
		เจ้าหน้าที่	น.ระดับต้น	น.ระดับกลาง	น.ระดับสูง	ผู้ส่งมอบ	พันธมิตร									
๑	การจัดทำแผนซ่อมประจำปี	/	/	/	/	/	/	/	/			/				
๒	การวางแผนการซ่อมตามแผน	/	/	/	/	/	/	/	/			/				
๓	การวางแผนการซ่อมฉุกเฉิน	/	/	/	/	/	/	/	/			/				
๔	การออกแบบ	/	/	/	/	/	/	/	/			/				
๕	การจัดหาวัสดุ	/	/	/	/	/	/	/	/			/				
๖	การกำกับซ่อม	/	/	/	/	/	/	/	/			/				
๗	การจัดแผนการซ่อม	/	/	/	/	/	/	/	/			/				
๘	การควบคุมคุณภาพการซ่อมทำ	/	/	/	/	/	/	/	/			/				
๙	การซ่อมสาขาจักร	/	/	/	/	/	/	/	/			/				
๑๐	การซ่อมสาขาเรือเหล็ก	/	/	/	/	/	/	/	/			/				
๑๑	การซ่อมสาขาไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/			/				
๑๒	การคลังวัสดุ	/	/	/	/	/	/	/	/			/				
๑๓	การซ่อมสาขาเรือไม้และบริการ	/	/	/	/	/	/	/	/			/				